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บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ครั้งที่ 1/2566 

_______________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุมเมื่ อวันที่  25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่  898  

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

เร่ิมการประชุม 

 นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

และชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย                

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกท่านได้ทราบกนัดีอยู่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการ

ประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                            

ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการที่ผ่านการรับรองจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการ

ประชุมในครั้งนี้  โดยจะท าการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กฎหมายก าหนด  

 หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้  มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจ านวน 32 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 

3,211,955,063 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของจ านวนหุ้น

ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้  

ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้  

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 3. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 4. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 5. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

 7. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 8. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  
 9. นายทนิวรรธน์ มหธราดล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 10. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการ 

 11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 
 ทั้ งนี้  คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน  1 1 คน  เข้าร่วมประชุม                             

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสค์รบ 
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 และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ กไ็ด้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการส่งค าถามในแต่ละวาระของการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้  จะปฏบิัติดังนี้  

  1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามในแต่ละวาระโดยพิมพ์ค าถามของท่านทางเมนู Chat ในโปรแกรม 

Zoom โดยพิมพ์ข้อความส่งค าถามมาที่ ESTAR Q & A แล้วกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งค าถามเข้ามายังระบบ 

  2. ในการถามค าถามแต่ละครั้ ง ขอความกรุณาให้ผู้ เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล  

พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้นหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามค าถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการ 

จดบันทกึการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ส าหรับวิธกีารลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้  จะปฏบิัติดังนี้  

 1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome 

หรือ Web Browser เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เมนู E-Voting เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบ

จะมี Pop-up สอบถามอกีครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

 2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่ 

อกีครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปล่ียนการลงคะแนนได้ 

 3. เมื่ อผู้ ถื อ หุ้ นลงคะแนน เสร็จ เรี ยบ ร้อยแ ล้ว ขอให้ กลับม ายังห น้ าโปรแกรม  Zoom                               

หน้า E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ 

 4. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting  

และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

 5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

 6. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ 

 7. การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสยีงไม่เหน็ด้วย

และงดออกเสียง ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสยีงที่เหน็ด้วย 

 8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ สอบถามมติจากที่ประชุมและ                   

แจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ 

 ทั้งนี้  การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามค าถาม การตอบค าถามและ                  

การลงคะแนนเสยีงได้มีการชี้ แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM  

ซึ่งถูกส่งไปยังอเีมล์ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กบับริษัทแล้ว 

 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่  บริษัท โอเจ                  

อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ที่เบอร์ 02-079-1811 

 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้น                 

ของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทาง

เว็บ ไซต์ของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษัทตั้ งแ ต่ วันที่  15 ตุ ลาคม 256 5 ถึ งวันที่                                    

15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธาน 

ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม                        

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 

จ ากัด  (มหาชน) และประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ ชัย วิรุฬห์ชีว เลขานุการที่ประชุมและทีมงาน                         

ช่วยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์อไป 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2565 

  เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท                        

ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว                    

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ไขหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น 

ท่านใดขอให้แก้ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของ

บริษทัครั้งท่ี 1/2565 ว่าถูกตอ้ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 33 3,212,455,063 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 33 3,212,455,063 100 

 ทั้งนี้  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอกี 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 500,000 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมรวมเป็นจ านวน 33 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 3,212,455,063 หุ้น   

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงาน

ประจ าปี 2565 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้ จัดการ  เป็นผู้ รายงาน 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีที่ ผ่านมา ทั้ งหมด 11 โครงการ มูลค่ารวม 11,250  ล้านบาท ซึ่ งร้อยละ 80 เป็นโครงการ                             

ในกรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 7 โครงการ อีกร้อยละ 20 เป็นโครงการใน                 

จังหวัดระยอง 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,250 ล้านบาท 

 ส าหรับโครงการในกรุงเทพมหานคร ยังคงด าเนินการครอบคลุมทั้ง 3 segment ตั้งแต่ Affordable 

Moderate แล ะ  High-End โด ยแ บ่ งกั น ที่ ร าค า  Affordable ร าค าตั้ งแ ต่  2 -4  ล้ าน บ าท  Moderate                                 

ราคา 4-7 ล้านบาท และ High-End ราคาตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป โดยโครงการที่อยู่กลุ่ม High-End ได้แก่ 

โครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 เป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะปิดโครงการได้ภายใน

ปี  2566 และอี กจ านวน 3 โครงการ อ ยู่ ในกลุ่ ม Moderate ได้แก่ โครงการควินทารา ในพื้ นที่สุขุมวิท 42 
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สุขุมวิท 52 และสุขุมวิท 39 ซึ่งโครงการที่สุขุมวิท 42 ปิดโครงการได้อย่างสวยงาม ในส่วนของโครงการสุขุมวิท 52 

จะปิดโครงการในเรว็ๆ นี้ 

 ในปี 2566 บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงท าเลที่เข้าถึงง่าย

เช่นเดิม แต่ปรับราคาและรูปแบบโครงการใหม่ ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจับต้องได้มากขึ้ น เป็นโครงการควินทารา 

MHy’series ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 39 ซึ่งเปิดเพิ่มเติม พื้ นที่ห้วยขวาง รัชดา 12 และติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีลม 

สถานีโพธิ์นิมิตร ส่วนโครงการในจังหวัดระยองก็เปิดตัวโครงการครอบคลุม 3 Segment เช่นกัน เริ่มต้นที่ 

High-End ได้แก่ โครงการแกรนด์เวลาน่า ตั้งอยู่ในพื้ นที่สนามกอล์ฟ มูลค่าโครงการ 650 ล้านบาท และอีก                     

2 โครงการ ระดับ Moderate ได้แก่ โครงการเวลาน่า อะโมด้า และโครงการบรีซ แอท อีสเทอร์นสตาร์  

ฟอเรสโต้ ตั้งอยู่บนถนนบูรพาพัฒน์ มุ่งเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสุดท้ายเป็นโครงการใหม่ 

ที่เพิ่ งเปิด เป็น Affordable บ้านแฝด ได้แก่ โครงการ เธร่า พรีม่า บูรพาพัฒน์ ทั้งนี้  ในส่วนของโครงการ                    

แกรนด์เวลาน่า และโครงการเวลาน่า อะโมด้า ปัจจุบันขายไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนโครงการบรีซ แอท  

อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสโต้ จ านวนคงเหลือไม่เกิน 10 หลัง คาดว่าจะปิดโครงการได้ในปี 2566 และ                           

ได้เปิดโครงการใหม่ ในช่วงต้นปี 2566 

 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้ นร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับ                  

ปี 2564 คิดเป็นประมาณ 2,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย         

มากขึ้ น ลูกค้ากลับมาซื้ อมากขึ้ น และบริษัทได้เปิดโครงการใหม่แบบ Soft Launch เพื่อกลับมาเปิดตลาด

คอนโดมิเนียมใหม่ ส าหรับรายได้ในปี 2565 กเ็ติบโตขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2564 คอนโดมิเนียมที่ถึงรอบการ

โอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 ซึ่งเป็นโครงการขนาดเลก็ แต่ในปี 2565 ที่ผ่านมา                  

มีโครงการที่ถึงรอบการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่า 

1,200 ล้านบาท ท าให้มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และก าไรเติบโตขึ้นเป็น 51 ล้านบาท 

 ส าหรับทิศทางการด าเนินงานในปี 2566 ที่บริษัทให้ความส าคัญด้านโอกาส ได้แก่ การเปิดบริการ

ของรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย การท่องเที่ยวเริ่มกลับมา การส่งออกเริ่มมีการขยับขยาย

ดีขึ้ น ส่งผลให้ลูกค้าต่าวชาติและนักลงทุนเริ่มกลับมา ส่วนมาตรการของภาครัฐนั้นยังช่วยเหลือในเรื่อง                             

ลดค่าโอนกรรมสิทธิ์ ลดค่าจดจ านอง และปรับมาตรการ LTV ด้านความท้าทายที่ยังต้องเผชิญอยู่ ได้แก่                  

ภาระหนี้ครัวเรือน อตัราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนค่าก่อสร้าง และความไม่แน่นอนทางการเมือง

ที่อาจจะเกดิขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งยังคงต้องจับตามองว่าจะท าให้เศรษฐกจินิ่งขึ้นหรือไม่ 

 กลยุทธ์ที่บริษัทจะด าเนินการในปี 2566 บริษัทขยายโครงการคอนโดมิเนียมในกลุ่ม Affordable 

เพิ่มขึ้ น โดยยังคงอยู่ในท าเลที่เข้าถึงง่าย ภายใต้ชื่อของโครงการควินทารา MHy’series ในขณะที่โครงการ

แนวราบในจังหวัดระยอง มีการเปิดโครงการครอบคลุมในทุก segment อย่างต่อเนื่อง และปิดโครงการภายใน 

3 ปี ถือว่าผลการด าเนินงานดีพอสมควร โดยใน ปี 2566 บริษัทจะหาที่ดินเพื่ อท าโครงการแนวราบ                           

ในกรุงเทพมหานครเพิ่ มขึ้ น และเพื่ อพิจารณาพัฒนาที่ดินเปล่าที่บริษัทถืออยู่พร้อมกับบริหารกระแส 

เงินสดที่มี 

 โดยในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 3,100 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 55 

หรือคิดเป็น 1,100 ล้านบาท ซึ่ งสัดส่วนของยอดขายจะเน้นไปทางคอนโดมิเนียมเป็นหลัก ตามสภาพตลาด 

ที่เปิดมากขึ้น ส าหรับยอดรายได้คงระดับไว้ที่ 1,700 ล้านบาท และสัดส่วนรายได้คงเป็นของแนวราบเป็นหลัก 

สาเหตุที่ยังเติบโตไม่มากนักเนื่องจากช่วงโควิด 19 เมื่อพิจารณาความแน่นอนของสถานการณ์ บริษัทจึงเน้น               

เปิดโครงการแนวราบ เพื่ อรักษารายได้ในระดับ 1,500 -2,000 ล้านบาท แต่เมื่ อตลาดเปิดมากขึ้ น                             

ในปี 2567-2568 โครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทก่อสร้างจะแล้วเสรจ็ และท ารายได้ให้บริษัทมากกว่า 2,000 

ล้านบาท โดยในปี 2566 กรุงเทพมหานคร เปิดตัว คอนโดมิเนียมใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ 
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 1. โครงการ QUINTARA MHy’GEN RATCHADA–HUAI KHWANG ตั้ งอยู่ระยะ 350 เมตร 

จากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง 

 2. โครงการ QUINTARA MHy’ZEN PHROM PHONG เนื่ องจากโครงการควินทาราภูม 

สขุุมวิท 39 ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี จึงได้เปิดโครงการใหม่ในซอยเดียวกนั แต่ขนาดห้องและราคาไม่เท่ากนั 

 3. โค รงก าร  QUINTARA MHy’DEN PHO NIMIT ตั้ งอ ยู่ ติ ด สถ านี รถ ไฟ ฟ้ าส ายสี ลม                      

สถานีโพธิ์นิมิตร 

 ในส่วนจังหวัดระยอง เนื่องด้วยโครงการบรีซ แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสโต้ เหลือขายไม่กี่หลัง 

บริษัทจึงได้เปิดโครงการใหม่ใกล้กับโครงการบรีซ แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสโต้ ใช้ชื่อว่าโครงการบรีซ ชาเล่  

เป็นบ้านสไตล์ English Cottage ลักษณะบ้านหน้ากว้าง เพดานสูง และอีกโครงการหนึ่ง คือโครงการเธร่า พรีม่า 

บูรพาพัฒน์-สุขุมวิท เป็นบ้านแฝดในรูปแบบบ้านเดี่ยว นอกจากนี้  บริษัทยังมีที่ดินเปล่ารอพัฒนาโครงการ 

อย่างต่อเนื่องในอนาคต และเนื่องจากบริษัทพัฒนาโครงการเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ บริษัทจึงได้จัดสรร

ที่ดินแปลงด้านหน้า เพื่ อพัฒนาเป็นคลับเฮ้าส์ส่วนกลาง ให้ลูกบ้านได้ใช้พื้ นที่ ร่วมกันโดยไม่ต้องช าระ 

ค่าบ ารุงรักษาในระยะยาว ซึ่งจะเปิดตัวส่วนของคลับเฮ้าส์ ในเดือนเมษายน 2566 และมีแผนที่จะก่อสร้าง  

เป็นฟอเรสโต้มอล ซึ่ งในพื้ นที่จะมี Convenience Store และบริการต่างๆ ไว้รองรับการใช้ชีวิตของลูกค้า  

โดยปัจจุบันเปิดตัวแล้วรวม 500 ยูนิต 

 นอกจากนี้  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือที่เรียกว่า “CAC” โดยบริษัท 

ได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายมาโดยตลอด และมีการติดตามประเมินผล รวมถึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ                        

ผลการด าเนินงานที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้ แจงเพิ่มเติมหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม

เพิ่ มเติม เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท                                

ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2565 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2565 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียด                   

ให้ที่ประชุมพิจารณา 

  นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งงบการเงินให้แก่                     

ท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุม  และเพื่อให้ทราบภาพรวมทั้งหมดของงบการเงินรวมของปี 2565 

เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก  ดังนั้น จึงขอน าตัวเลขในงบการเงินบางรายการที่มี

ความส าคัญเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยจะอธิบายถึงการ

เปลี่ยนแปลงและสาเหตุ ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ของงบการเงินท่านผู้ถือหุ้นสามารถที่จะดูได้จากงบการเงิน                 

ที่ได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยประเดน็ใดกส็ามารถ

สอบถามได้ และได้ขอสรุปตัวเลขงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) ซึ่ งรวมผลการด าเนินงานของ                      

บริษัทย่อยด้วยดังนี้ 
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  (1) เงินสดและเทยีบเท่าเงินสด ปี 2565 มีจ านวน 302 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เลก็น้อย 

  (2) อสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย 2 รายการดังนี้  

   (2.1) ต้นทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และสนิค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ที่ดิน อสงัหาริมทรัพย์ 

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และดอกเบี้ ยจ่าย เป็นต้น  

ในปี 2565 มีจ านวน 4,101 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 243 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8                         

ทั้งนี้  มีสาเหตุจากในปี 2565 มีการซื้ อที่ดินเพิ่มจ านวน 1 แปลง มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้ น  

แต่ในขณะเดียวกันบริษัทเริ่มมีการรับรู้ รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ท าให้

ตัดต้นทุนส่วนนี้ออกไปได้บ้าง ด้วยเหตุดังกล่าว ต้นทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และสนิค้าคงเหลือจึงลดลง 

   (2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า คือ รายได้จากค่าเช่าเป็น
ผลตอบแทน หรือถือไวเ้พื่อการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย ์ประกอบด้วย ที่ดินให้เช่า เช่น ให้โลตัสเช่าที่บ้านฉาง 
บ้านและอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงที่ดินที่ถือไว้เผื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินในปี 2565                           

มีจ านวน 1,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวน 530 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เป็นสาเหตุจาก

การปรับรายการบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะที่ดิน โดยโอนจากรายการข้อ (3) ไปยังข้อ (2.2) ท าให้ที่ดิน

ส่วนนี้ เพิ่มขึ้น 530 ล้านบาท 

  (3) ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอพัฒนา หมายถึง ที่ดินที่จะพัฒนาในอนาคต ในปี 2565 มีจ านวน 

1,387 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 536 บาท หรือลดลงร้อยละ 28 

  (4) ต้นทุนเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสัญญาที่ท ากับลูกค้า ในปี 2565 จ านวน 54 ล้านบาท ลดลงจาก 

ปี 2564 จ านวน 15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 เกิดจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นส าหรับโครงการใหม่ 

ที่เปิดขาย แต่ยังไม่ได้รับรู้ รายได้ โดยเมื่อมีการโอนเกิดขึ้ น คือ การรับรู้ รายได้ กจ็ะตัดค่าคอมมิชชั่นการขาย                  

ซึ่งบันทกึเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท ากบัลูกค้าในงบดุล  เป็นค่าใช้จ่ายคอมมิชชั่นการขายในงบก าไรขาดทุน   

  (5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2565 จ านวน 421 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน                       

7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เกิดจากค่าเสื่อมราคาลดลง ขณะเดียวกัน สร้างส านักงานขายเพิ่มขึ้น เพราะ                 

มีการเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ 

  (6) สนิทรัพย์รวม ในปี 2565 จ านวน 6,410 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 343 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 5 เกดิจากปัจจัยข้อ (1) ถึง (5) เป็นหลัก 

  ด้านหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 

  (1) หนี้สนิจะแบ่งหนี้สนิออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

   (1.1) หนี้ สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ ย ปี 2565 มีจ านวน 513 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 

จ านวน 39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 รายการนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้าที่ซื้อโครงการ 

   (1.2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2565 มีจ านวน 962 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 

433 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31 ประกอบด้วย 

     (1.2.1) เงนิกู้ยืมระยะสั้น ในปี 2565 ไม่มีการกู้ยืม 

     (1.2.2) เงินกู้ ยืมระยะยาว ปี 2565 จ านวน 962 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 

จ านวน 433 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31 สาเหตุจากการคืนเงินกู้ แต่ในขณะเดียวกันกม็ีการกู้ยืมท าโครงการ

เพิ่มด้วย  อย่างไรกต็าม บริษัทช าระคืนเงินกู้หมดแล้วส าหรับโครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 และโครงการ              

ควินทารา อาเท่ สขุุมวิท 52  
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  (2) หนี้ สินรวม น าข้อ (1.1) และ (1.2) มารวมกัน ท าให้ในปี 2565 มีหนี้ สินรวม 1,475 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2564 จ านวน 394 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 

  (3) ก าไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) ในปี 2565 จ านวน 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวน 

48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 213 ตามก าไรที่เพิ่มขึ้น 

  (4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2565 จ านวน 4,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน 51 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

  สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2565 เปรียบเทยีบกบัปี 2564 ประกอบด้วย 

  รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2565 จ านวน 1,796 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 

543 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43 สาเหตุหลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท                   

ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทในเครือ และอื่นๆ 

  ต้นทุนขาย/ค่าเช่าและบริการ ในปี 2565 จ านวน 1,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน                            

364 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

  ก าไรขั้นต้น ในปี 2565 จ านวน 515 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน 179 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 

  รายได้อื่น ในปี 2565 จ านวน 24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 49 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 67 เนื่องจากริบเงินช าระของลูกค้าที่ไม่ปฏบิัติตามสญัญาลดลงจากปี 2564 

  โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการรายได้ซึ่งเกิดจากการประเมินของ 

ผู้ประเมินอิสระ ในปี 2565 จ านวน 6 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 จ านวน 11 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 64 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2565 จ านวน 458 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน                                     

78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เนื่องจากมีการขายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จึงเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

รวมถึงค่าคอมมิสชั่น เมื่อมีการรับรู้ รายได้ก็ต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายค่าคอมมิสชั่นจากเดิมอยู่ในฝั่งของ

สนิทรัพย์กโ็อนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2565 จ านวน 12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 6 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 64 เน่ืองจากจ านวนเงินกู้ลดลง 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2565 จ านวน 24 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน 15 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 156 

  ก าไรสุทธิ ในปี 2565 จ านวน 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ น

ร้อยละ 168 

  อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั (งบการเงินรวม) ปี 2565 เปรียบเทยีบกบัปี 2564 ประกอบด้วย 

  ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ในปี 2565 จ านวน 0.010 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวน 0.006 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 136 

  อัตราก าไรขั้นต้น(%) ในปี 2565 จ านวน ร้อยละ 29 เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน ร้อยละ 2 หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 
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  อตัราก าไรสุทธิ(%) ในปี 2565 จ านวนร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวนร้อยละ 2 หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 169 

  เงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน(ล้านบาท) ในปี 2565 จ านวน 75 ล้านบาท เท่ากบัปี 2564 

  D/E Ratio (เท่า) ในปี 2565 จ านวน 0.98 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวน 0.01 เท่า หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท/หุ้น) ในปี 2565 จ านวน 0.98 บาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2564 จ านวน                    

0.01 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดงักล่าว โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง

เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,211,955,063 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  1 500,000 - 

รวม 33 3,211,955,063 100 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2565 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ ชี้ แจงรายละเอียด 

ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 กรรมการบริหารได้ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากการ

ด าเนินงานจ านวน 51,099,945.- บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน

51,496,976.- บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรร

เงินก าไรส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,600,000.- บาท และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการ

ลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต  

ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอทุกประการ โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  
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มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,211,955,063 99.98 

ไม่เห็นดว้ย 1 500,000 0.02 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 33 3,212,455,063 100 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย

และตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้

กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับ

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระรวม                   

3 คนคือ 

 1. นายเจษฎา  พรหมจาต 

 2. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล และ 

 3. นายไพบูลย์  วงศ์จงใจหาญ 

 ทั้งนี้  บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้ งแต่วันที่  15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่                         

15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาดังนี้  

 (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาต ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ

ในครั้งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 (2) เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 ส่วนรายนามและประวัติ  รวมทั้ งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริ ษัทอื่นที่มี 

หรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน 

ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ 

เชิญประชุมแล้ว และขอแก้ไขข้อมูลประวัติของนายเจษฎา พรหมจาต ในหัวข้อต าแหน่งในปัจจุบันในกิจการอื่น

ส าหรับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน แก้ไขจาก “บริษัท เอเอม็อาร์ เอเชีย จ ากัด” เป็น “บริษัท เอเอม็อาร์ 

เอเชีย จ ากดั (มหาชน)”  

 ทั้งนี้  เนื่ องจากการลงมติเลือกตั้ งกรรมการของผู้ ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอสิระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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มติ : หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  ท่ีประชุมมีมติ  (1) เลือกตั้ งให้นายเจษฎา พรหมจาต  

ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ

กรรมการอิสระของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ ง และ (2) เลือกตั้ งให้นายฐิติ วุฒิ  สุขพรชัยกุล และ                                             

นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษทัใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

 (1) นายเจษฎา พรหมจาต 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,211,955,063 99.98 

ไม่เห็นดว้ย 1 500,000 0.02 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 33 3,212,455,063 100 

 (2) นายฐิติวุฒิ สุขพรชยักุล 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 31 3,211,954,663 99.98 

ไม่เห็นดว้ย 1 500,000 0.02 

งดออกเสียง  1 400 - 

รวม 33 3,212,454,663 100 

 (3) นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 31 3,211,954,663 99.98 

ไม่เห็นดว้ย 1 500,000 0.02 

งดออกเสียง  1 400 - 

รวม 33 3,212,454,663 100 

  

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจ านวน 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้  

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 3. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 4. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 5. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

 7. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 8. นายณัฐวทิย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  
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 9. นายทนิวรรธน์ มหธราดล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 10. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการ 

 11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2566 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้อง 

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่ อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และส าหรับเงินค่าตอบแทน  

ในปี 2566 นี้  คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็น 

ผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับ  

ปี 2565 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านๆ มา ปรากฏตามหนังสือ                  

เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจงึเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ

ของบริษทัประจ าปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป 

โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,211,955,063 99.98 

ไม่เห็นดว้ย 1 500,000 0.02 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 33 3,212,455,063 100 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2566 และก าหนดค่าตอบแทน 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย  

โดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการ 

แต่งตั้ งได้อีก ซึ่ งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ งให้ 

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือนางสาวสุมนา พันธพ์งษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล 

ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2566 และขอเสนอให้ก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ

บัญชีภายในวงเงินไม่เกนิ 1,440,000.- บาท 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งใหน้างกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4496 หรือนายกิตติ เตชะเกษมบณัฑิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9151  

หรือนางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 ผู ้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชี 

ของบริษทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2566 และก าหนดเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายใน

วงเงินไม่เกิน 1,440,000.- บาท โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 33 3,212,455,063 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

รวม 33 3,212,455,063 100 

  เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่ องที่จะเสนอให้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีค าถามที่จะสอบถามหรือไม่? 

  นางสาวจรรยา ไพฑูรย์มงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทควรรับค่าตอบแทนหรือไม่ 

เพราะการบริหารงานที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลมาหลายปี กรรมการควรต้องรับผิดชอบเหมือนผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่ 

  นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า การงดจ่ายเงินปันผลในปี 2565 ตามที่กรรมการ

ผู้จัดการได้ชี้ แจงแล้วว่า บริษัทมีแผนขึ้ นโครงการใหม่ 3-4 โครงการ ต้องใช้เงินสดค่อนข้างมาก และบริษัท                       

มีความกังวลว่าสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กบัลูกค้าที่มาซื้อโครงการ เพราะการพิจารณาสนิเชื่อมีความ

เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมบริษัทจึงพิจารณาให้เกบ็เงินก้อนนี้ ไว้ก่อนจะเป็นการดีกว่า อีกทั้งในปี 2564 

บริษัทเคยพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย 

  นางสาวจรรยา ไพฑูรย์มงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สืบเนื่องจากวาระการงดจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้น

สอบถามและให้ความเห็นว่า บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัทมีก าไรค่อนข้างสูงในช่วงสถานการณ์ 

โควิด 19 แต่บริษัทมีก าไรค่อนข้างน้อย การบริหารควรต้องดีกว่านี้  เมื่อใดจะมีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น 

แบบ On-Site เน่ืองจากการสอบถามผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ไม่ค่อยสะดวกนัก 

  นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า สาเหตุที่บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 

จ ากัด (มหาชน) ก าไรน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น คงต้องดูด้วยว่าเป็นในช่วงใด หากพิจารณาปี 2563 บริษัท 

กม็ีก าไรอยู่ 190 กว่าล้านบาท ช่วงนั้นกอ็ยู่ในช่วงโควิด 19 แต่หากน าผลก าไรปี 2565 เทียบกับบริษัทอื่น 

กน้็อยกว่า สาเหตุคือ 

  1. ปี 2565 บริษัทมีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานใหม่ และมีการให้เงินช่วยเหลือพนักงาน 

เน่ืองจากค่าครองชีพสงูขึ้นมาก 

  2. บริษัทพยายามหาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนา จากที่คาดว่าราคาที่ดินจะลดลงแต่กไ็ม่เป็น

เช่นนั้น  

  3. สถานการณ์ไม่เอื้ ออ านวยต่อการขึ้นโครงการ แต่รายอื่นอาจจะกล้าเสี่ยงมากกว่า จึงได้รับผล 

ในส่วนนั้น 

  และที่ผ่านมาบริษัทให้ความส าคัญกับสภาพคล่องค่อนข้างมาก อย่างไรกต็าม บริษัทพร้อมจะพัฒนา

และปรับปรุงในส่วนของการขายและระบบต่างๆให้ดีขึ้นด้วย 
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  ดร.ต่ อ ศักดิ์  เลิศศรีสกุ ลรัต น์  กรรมการผู้ จัดก าร ได้ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่า ส่ วนหนึ่ งต ามที่                                 

นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงปัจจัยกระแสเงินสดที่ เข้ามา และบริษัทเกบ็ไว้เพื่อให้              

มีความปลอดภัย ในการด าเนินธุรกิจ อีกส่วนหนึ่ งเพราะก าลังจะขึ้ นโครงการใหม่ ท าให้ในปีที่ ผ่านมา                                    

มีค่าการตลาดเกิดขึ้นบ้างในบางส่วน และจะมีรายได้เข้ามาในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งใน 2-3 ปีข้างหน้าในแง่ของ

ผลก าไรกจ็ะดีขึ้ น และด้วยจ านวนโครงการที่เพิ่มขึ้ นจะท าให้ค่าบริหารโครงการคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยลงด้วย 

ฉะนั้น เชื่อว่าในปีนี้และปีหน้าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น 

  นางสาวชลธิชา พรรณสมัย เลขานุการบริษัท ชี้ แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                     

โรคโควิด  19 ยังน่าเป็นห่วงอ ยู่ จึ งจัดประชุมผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  แต่หากสถานการณ์คลี่ คลาย                                   

บริษัทจะกลับมาจัดประชุมแบบ On-Site ต่อไป 

  หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการ

ประชุม 

  นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้ งนี้ ตามที่                             

ท่านกรรมการได้อธิบายไปแล้ว ประการแรก เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควดิ 19 ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการแจ้งเตือน

ว่า หลังจากเทศกาลสงกรานต์จะมีจ านวนผู้ติดเชื้ อจากโรคโควิด 19 เพิ่มสงูขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว                       

และเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและชีวิตของทุกท่าน การประชุมร่วมกันในสถานที่ที่มีคนจ านวนมากนั้น 

อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างมาก ประการที่สอง ตามที่มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า ผลด าเนินการงานปี 2565                     

มีผลเป็นขาดทุนควรงดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการหรือไม่ จึงขอเรียนว่า ไม่ว่าผลการด าเนินงาน                  

ของบริษัทจะมีผลก าไรหรือขาดทุน คณะกรรมการและพนักงานของบริษัทกต้็องพยายามท างานกันอย่างเตม็ที่ 

ส่วนผลก าไรหรือขาดทุนนั้น ส่วนหนึ่งกเ็กิดจากการท างานที่มีผลดี ซึ่งอาจจะประกอบด้วยเหตุผลหลายประการ

ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพของการท างาน (2) กาลเวลาเอื้ ออ านวย หรือเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเอื้ ออ านวย                          

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขายดีขึ้ น หรือราคาวัสดุที่ต้องใช้มีราคาต ่าลง แต่ไม่ว่าผลด าเนินงานจะมีก าไรหรือ

ขาดทุน คณะกรรมการและพนักงานของบริษัททราบดีว่ามีส่วนในการรับผิดชอบ แต่ เรื่องค่าตอบแทน                             

ไม่ได้มาจากผลการด าเนินงานมีก าไรหรือขาดทุน แต่คือผลตอบแทนของการท างานมาทั้งปี ซึ่งเป็นหลักทั่วไป

ของทุกบริษัท และที่ผ่านมาเมื่อประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 คณะกรรมการได้เคยมีการปรับลด

ค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อแสดงว่ามีส่วนต้องรับผิดชอบ อีกทั้ง บริษัทไม่ได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทน

กรรมการมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ประการที่สาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทยเสื่อมโทรมมาเป็นเวลา

หลายปี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายของภาคเอกชน อกีเหตุผลหนึ่งกส็บืเนื่องจาก

ภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก (Recession) ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจทั่วโลกกไ็ม่ได้ดีนักและในปีหน้ากยั็งคง                   

ไม่ดีขึ้นเท่าใด ตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานไปแล้วว่า บริษัทมีโอกาสท าได้ดีกว่าปีนี้มีมาก และผมกเ็ชื่อมั่น

ในความสามารถของคณะกรรมการและพนักงานของบริษัทว่าจะสามารถประคับประคองบริษัทให้มีผลก าไร                 

ในปีหน้า  

  โอกาสสุดท้ายนี้  ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม                    

ที่ยังคงให้ความสนใจติดตามข่าวคราวในเรื่องธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ข้อแนะน า ตักเตือน และตั้งค าถาม                     

โดยเป็นค าถามที่คณะกรรมการต้องตอบด้วยความจริงใจ ปัจจุบัน ผมอายุ 91 ปี แล้ว หวังว่าในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่วงการนี้ อีกบ้าง และคนรุ่นเก่าที่ยังท าอยู่กยั็งคงมีความสามารถ                      

ที่จะปฏบิัติหน้าที่ต่อไป และผมกม็ีความมั่นใจในความสามารถของฝ่ายจัดการ   
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  ประธานในนามของคณะกรรมการบริษทัได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและสนับสนุน

กจิการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.  

 

 

 
 

 ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 (นายอานันท ์ปันยารชุน) 

 
 

 

 

 

 ลงชื่อ  ผู้บันทกึการประชุม 

  (นางสาวชลธชิา พรรณสมัย) 


